

ด่วนที่สุด
ที่ กก ๐๒๑๔/



๗

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๔ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
กรกฎาคม ๒๕๖๖

สลด. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๕6613/66

7 ก.ค. 2566 เวลา 16.25 น.



เรื่อง การเสนอความเห็น เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๔๕๙๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน เรื่อง กรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต้องจัดทำกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การประเมินและการติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การกำหนดตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่ละส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) แล้ว จึงนำมาบูรณาการร่วมกันทำให้อาจมีตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจในบริบทของแต่ละส่วนราชการเพื่อนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันจะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่า รวมทั้งกรณีการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Base) นำหนักร้อยละ ๗๐ ควรให้ส่วนราชการมีส่วนร่วมในการกำหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้และบรรลุตามเป้าหมายซึ่งจะช่วยลดกลไกในการพิจารณาขอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ/จังหวัดได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักงานปลัดกระทรวง

กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban.pkr@mots.go.th